

กองเชียร์'ตู้'พรีบ-โชว์ผลงาน7ปี

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก ซึ่งกำหนดอภิปรายถึง 3 ก.ย. ลงมติ 4 ก.ย. ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

เวลา 11.00 น. สภาองค์กรลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เพื่อขอให้ทบทวนถ้อยคำในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ผ่านนายรามศ รัตนะเขวง ในฐานะเลขานุการประธานสภา เพราะเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น คำว่าผู้นำรัฐบาลขาดวุฒิภาวะ คลังในการใช้อำนาจหรือเป็นผู้นำที่โง่ ใช้คำพูดเหมือนดูถูกเหยียดหยาม ดูหมิ่นผู้นำประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนและสังคม

ทางด้านสมาคมการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และสภาองค์กรลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอขอบคุณและให้กำลังใจรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานเป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายสุชาติกล่าวว่า การที่ยื่นหนังสือในวันนี้เป็นกำลังใจและเป็นน้ำใจที่เรามีต่อกัน เป็นสิ่งสวยงามของประชาธิปไตยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่สิ่งสวยงามนั้นต้องมีวุฒิภาวะ ฝ่ายค้านก็ต้องมีวุฒิภาวะในการอภิปราย ซึ่งผู้ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือก็พร้อมที่จะแสดงออกให้รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างดีและพอใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายค้านออกไปพูดต่างๆ นานา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีทุกท่านขอขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจรัฐบาล และขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาล มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน



ยึดหลักสุจริต พร้อมทั้งจะชี้แจงและตอบทุกข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วยข้อเท็จจริง ที่สำคัญคือกำลังใจจากประชาชนคือแรงผลักดันสำคัญในการทำงานและเป็นผลประโยชน์อย่างเดียวของรัฐบาลชุดนี้

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ "ลุงคู่ตุน" ได้โพสต์โชว์ผลงาน 7 ปี นายทง ลุงคู่ ที่จับต้องได้ พร้อมภาพผลงานและข้อความพร้อมประกอบ อาทิ นโยบายทางคืนพื้นที่ป่า แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การปรับภูมิทัศน์ริมคลองหลายสาย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการประชารัฐเพื่อประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ โครงการรถไฟหลายสาย ขกระดับคมนาคมทางถนน รับมือโควิด-19 เต็มกำลัง เยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันที่ 31 ส.ค. ถือเป็นวันครบรอบ 7 ปี การเข้ามามีการบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์

ด้านเพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC ได้นำภาพผลงานด้านต่างๆ ของรัฐบาล มาเผยแพร่ในหัวข้อ "เดินหน้าประเทศไทย โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน" พร้อมระบุมีอะไรดีๆ เช่น การพัฒนาการรถไฟไทย สร้างรางขยชยทั่วไทย การทำมอเตอร์เวย์ตั้งแต่ปี 2557-64. รถไฟทางคู่ เช่น ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เป็นต้น และยังมีอีกเยอะใน 7 ปี ที่สร้างไทยไปด้วยกัน